
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

สถานการณ์ประจำวัน 
      - สถานการณ์ในประเทศ 13 มิ.ย. พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 1,801 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,486,664 ราย เสียชีวิต 15 ราย 
เสียชีวิตสะสม 30,349 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,330 ราย รักษาหายสะสม 4,434,529 ราย ยังรักษาอยู่ 21,529 ราย  
สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเช้ือ 540,545,035 (+410,066) ราย เสียชีวิต 6,331,474 (+690) ราย รักษาหาย 515,775,389 
(+102,545) ราย 
ประเด็นสำคัญ 
     1. สิ้นสุดการระบาดใหญ่เข้าสู่โรคประจำถิ่น 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, thaigov, 
thailandplus) 
     - นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ตลอด 2 ปีที่ผ่าน นับเป็นวิกฤตการณ์ภัยสุขภาพที่
รุนแรงที่สุดในรอบ 100 ปี ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกมิติทั้งด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม จนถึง
ปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้นมาก อยู่ในช่วงสิ้นสุดการระบาดใหญ่เข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นได้จาก
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน ทั้งนี้ ขอช่ืนชมและขอบคุณเครือข่าย 'ครัวกลางชุมชน คนขอนแก่นไม่
ทอดทิ้งกัน' ที่เดินทางจาก จ.ขอนแก่น เพื่อนำวัสดุและเอกสารจดหมายเหตุมามอบให้กับหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ 
สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัด สธ. 
     - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและหัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข กล่าวว่า สธ. ให้ความสำคัญ
กับการรับมือสถานการณ์โควิด 19 ด้วยการทำงานอาศัยหลักวิชาการ พัฒนานโยบายและนวัตกรรม รวมถึงการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด 
     - นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี รับทราบรายงานจาก สธ. เตรียม
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โรคประจำถิ่น ซึ่ง สธ. ได้เตรียมพร้อมทั้งการดูแล
รักษาพยาบาล เตียง เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และวัคซีนให้เพียงพอ ย้ำว่า การปรับหรือผ่อนคลายมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควมคุมการแพร่รระบาดโควิด 19 ในประเทศ ต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด รวมทั้งการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 และโรคทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว  
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
     - ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า การเข้าสู่โรคประจำ
ถิ่นสิ่งแรกที่จะต้องทำคือ ต้องนำรายช่ือโรคโควิด-19 ออกจากบัญชีโรคติดต่ออันตราย ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ โดยโควิด-19 
เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตามกฎหมายฉบับนี้ โรคติดต่ออันตรายจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่ควบคุมดูแลทราบอย่าง
รวดเร็วภายใน 1 ชม. หรืออย่างช้าไม่ควรเกิน 24 ชม. ซึ่งขณะนี้ผู้ที่ติดเช้ือจำนวนมากหรือมีอาการน้อยไม่ได้แจ้งหรือ
ลงทะเบียน ก็จะเป็นการทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว ทั้งนี้ จะต้องเปลี่ยนโรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตรายมาเป็นโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวัง และมีแนวทางการปฏิบัติเช่นเดียวกับโรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง 55 โรค 
     2. ผ่อนคลายสวมหน้ากาก 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน 
     - นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา กล่าวว่า หลังผ่อนคลาย
มาตรการ ทำให้การท่องเที่ยวปากช่อง เขาใหญ่ และวังน้ำเขียวคึกคักเป็นอย่างมาก ส่วนการเลิกสวมหน้ากากอนามัย ถ้ามอง
ในมุมบวก ช่วยลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งการระบาดของโควิด 19 เป็นขาลง คนจะตระหนักและรู้จักวิธีป้องกัน หากไปในที่รวมคน 
จะสวมหน้ากากป้องกันตนเอง แต่ถ้าอยู่ในท่ีโล่ง คนไม่มาก ก็ไม่ต้องสวมหน้ากาก ส่วนกรณีมีสถานประกอบการบางแห่งเสนอ
ให้เลิกตรวจ ATK เลิกวัดอุณหภูมิ มองว่าต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานท่ี   
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          โรคฝีดาษวานร  

รายงานสถานการณ์ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด)  
     - นพ.วิศิษย์ อภิสิทธิ์วิทยา รองนพ.สสจ.พิจิตร พร้อมคณะ ลงพื้นที่วัดหาดมูลกระบือ ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร 
หลังจากเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง เนื่องจากวัดแห่งนี้ มีลิงป่าจำนวนกว่า 100 ตัว อาศัยอยู่เป็นเวลานาน 
ทั้งนี้ นพ.วิศิษย์กล่าว แม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย แต่เพื่อความปลอดภัย จึงลงมาดูพื้นท่ีและการ
ให้ความรู้ในการปฏิบัติตัว เมื่อต้องอยู่กับสัตว์ป่า ต้องรักษาความสะอาดบริเวณที่อยู่  ที่กินอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่ 
กระจายของเชื้อโรคต่างๆ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)  
     - สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสเปน เนเธอร์แลนด์ และไนจีเรีย รายงานสถิติผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย
ตอนนี้ผู้ป่วยทุกคนเป็นกลุ่มชายรักชาย และผลการสอบสวนโรคบ่งช้ีว่า ผู้ติดเช้ือหลายคนมีประวัติเช่ือมโยงกับเทศกาลไพรด์
ในเบลเยียม ขณะที่ข้อมูลของรัฐบาลมาดริดระบุระยะฟักตัว อยู่ที่ระหว่าง 2-3 สัปดาห์ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)  
     - สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า ยอดผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงที่ได้รับการยืนยันแล้ว 30 ประเทศทั่วโลก สูงเกิน 1,300 รายแล้ว 
ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรป แคนาดา ยืนยันการตรวจพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง ในประเทศทั้งหมด 112 ราย ท้ังหมดเป็นชายในวัย 
20-63 ปี จ่อตรวจผู้อยู่ในข่ายต้องสงสัยเพิ่มเติม  
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เทคโนโลยีชาวบ้าน)  
     - สหรัฐอเมริกาสั่งซื้อวัคซีน Jynneos วัคซีนป้องกันฝีดาษลิงท่ีได้รับอนุมัติให้ใช้ในสหรัฐอเมริกาไปก่อนหน้าน้ีแล้ว 72,000 
โดส และกำลังจะได้วัคซีนเพิ่มเติมอีก 300,000 โดส จาก บาวาเรียน นอร์ดิก (Bavarian Nordic) ที่จะพร้อมส่งในปลายปีนี้ 
เพื่อเตรียมไว้สำหรับการตอบสนองกับการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น 

- 

          กัญชา  

นโยบายกัญชาเสรี  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ,ผู้จัดการ, แนวหน้า , ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(มติชน ,เว็บไซต์แนวหน้า ,เว็บไซต์ไทยรัฐ , 
เว็บไซต์ไทยโพสต์) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว. สธ. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกัญชา 360 องศา ปลดล็อกกัญชา
ประชาชนได้อะไร จ.บุรีรัมย์ โดย อย. ร่วมกับ สสจ.บุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิดกัญชาคืนชีวิตสร้างเศรษฐกิจให้ประชาชน ระหว่าง
วันที่ 10-12  มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง เชิง
การแพทย์ สำหรับการดูแลสุขภาพและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีประชาชนจาก จ.บุรีรัมย์ จังหวัดข้างเคียง และหลากหลาย
ภูมิภาค อสม. แพทย์ ผู้ประกอบการ ไปจนถึงเกษตรกรผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกัญชาเดินทางเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเข้าชมนิทรรศการกัญชา-กัญชง ตามบูธของหน่วยงานภาครัฐ วิสาหกิจชุมชน และเอกชน เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของไทย ไฮไลต์ที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากตลอดการจัดงานทั้ง 3 
วัน คือการแจกต้นกล้ากัญชาฟรี 1,000 ต้นแรก โดยนำไปแจกฟรีวันละประมาณ 300 ต้น ตลอดการจัดงานท้ัง 3 วัน ผู้ที่ได้รับ
แจกต้นกล้ากัญชา สามารถเดินไปลงทะเบียนจดแจ้งการปลูกได้ที่บูธ อย. พร้อมทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประจำบูธ อย. 
ขณะที่โซนวิชาการ ทั้งเวทีสัมมนาหลัก เวทีสัมมนาย่อย และเวิร์กช็อปจากวิทยากรชั้นนำระดับประเทศก็ได้รับความสนใจจาก
ประชาชนอย่างล้นหลาม 
       - นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ผู้ได้รับผลกระทบจากกัญชาในช่วง
ระหว่างที่ยังไม่มีพระราชบัญญัตกิัญชา กัญชงออกมานั้น ยังไม่ได้รับรายงาน คาดว่าเนื่องจากเพิ่งปลดล็อกไปไม่นาน คงต้องรอ
ดูไปอีก 3 เดือน โดยมีการติดตามการรายงานผลกระทบจากข้อมูลของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนีก่อนปลดล็อกกัญชายังไม่มีรายงานผู้ได้รับผลกระทบจากกัญชา 
       - ภก.ธนพงศ์ เพ็งผล รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ทีม่าของสารสกัดกัญชาก่อนจะมาเป็นผลิตภัณฑ์จากกัญชาร้อย
ละ 99 เป็นการนำเข้าสารสกัดทั้งหมดแต่ความเป็นจริงไทยสามารถผลิตเองได้เพราะมีเทคโนโลยี สารสกัดหลักจากกัญชา 
ได้แก่ 1.กลุ่มแคนนาบินอยด์  2.ฟีนอล 3.ฟลาโวนอยด์ 4.เทอร์พีน 5.แอลคาลอยด์ ซึ่งการสกัดสามารถทำได้หลายวธีิโดยต้อง
กำหนดตั้งแต่ต้นทางก่อนว่าต้องการสารอะไรแต่ถ้าปลูกไม่ดีจะสกัดได้ยากจะทำให้ต้นทุนสูงต้องมีการวางแผนที่ดี กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการสกัดกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  
     -  รศ.อภิชาติ บุญทาวัน หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. กล่าวว่า ธุรกิจกัญชาใน
เวทีสัมมนาหัวข้อ "ทิศทางตลาดสารสกัดกัญชากับอนาคตประเทศไทย" ดูแลในส่วนเรื่องการพัฒนาระบบการสกัดการทำสาร
บริสุทธิ์สกัดจากกัญชา เนื่องจากต้นทุนน้อย จึงทำงานวิจัยของตัวเองโดยมีคลินิกกัญชาที่ รพ.มทส. ยังมีห้องปฏิบัติการวิจัย
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สารสกัดในการทดสอบช่อดอก 500 กิโลกรัม ซึ่งอยู่ระหว่างทดสอบสารบริสุทธิ์ตั้งต้นและได้รับใบอนุญาตแล้ว ซึ่งการสกัด
แล้วแต่เทคโนโลยี ขณะนี้ทำแบบภาครัฐกับภาครัฐ MOU ร่วมกับหลายมหาวิทยาลัย รวมถึง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรในการ
ส่งช่อดอกที่บริสุทธ์ิสูง แต่ยังเป็นมาตรฐาน GLP ไม่ใช่ GMP 
     - รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มก. กล่าวในเวทีสัมมนาในหัวข้อ "งานวิจัยและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน้ำจาก CBD" จากข้อมูลพบคนไทยจำนวนมากใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากกัญชากัญชงเป็น
ส่วนประกอบ โดยเฉพาะเครื่องสำอางที่ขึ้นทะเบียน อย. มีมูลค่าส่งออก 200,000 ล้านบาท ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับกัญชา
เศรษฐกิจพืชตัวใหม่ แต่โชคไม่ดีที่ถูกย้ายไปควบคุมตามมาตรฐานยา  การใช้กัญชง กัญชาในเครื่องสำอาง ใช้น้ำมันส่วนของ
กัญชาและกัญชงได้ CBD ใช้ได้  โดยยึดกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 4 ฉบับ  อาจทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัญชาล่าช้า  
     - นายสมศักดิ์ เต็มบัณฑิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ต้องขอบคุณ นายอนุทิน ชาญ
วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ ที่ผลักดันนโยบายกัญชาเสรี ทำให้มีการวางแผนการต่อยอดกัญชาในแง่มุมธุรกิจเชิง
ท่องเที่ยว จ.บุรีรัมย์ เริ่มวางแผนใหชุ้มชนต่างๆ ท่ีปลูกกัญชามีการต่อยอดเป็นเชิงท่องเที่ยว  
      - รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ กังวลการนำเอาไปใช้สันทนาการแล้วอ้างว่าใช้เพราะ
เจ็บป่วยถือว่าอันตราย รวมถึงการได้รับสารในกัญชาโดยไม่รู้ปริมาณ จึงได้หารือกับโรงเรียนแพทย์และเครือข่ายรพ.เอกชน 
เก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากกัญชาทุกราย ร่วมกับการรายงานจาก สธ. เพื่อเฝ้าระวังการใช้ในโรงเรียน และให้การ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชงเป็นไปอย่างรอบคอบ 
      - นายธวัช จรุงพิรวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers กล่าวว่า การปลดล็อกกัญชากัญชง สิ่งสำคัญคือการ
ให้ความรู้ว่าต้องปลูกอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ และเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้คนไทย
เข้าถึงพืชสมุนไพรกัญชาช่วยบรรเทาอาการได้หลายโรคและนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน  
      - การจัดงานมหกรรมกัญชาฯ นอกจากการเข้าร่วมภายในงานแล้ว ก็ยังมีช่องทางชมเวทีสัมมนาวิชาการผ่านระบบ
ออนไลน์ ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการตลอด 3 วัน มีผู้เข้าชมงานท้ังออนไลน์และออนไซต์รวม 285,678 คน ขณะที่มีมูลค่าการ
จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์รวม 7,016,570 บาท  
      - อย. รายงานสถิติการเข้าใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ปลูกกัญมีผู้ ให้ความสนใจเข้าใช้งาน 34,386,456 ครั้ง และ
ลงทะเบียนจดแจ้งการปลูกกัญชากัญชง กว่า 687,445 คน โดยเปิดให้ประชาชนที่สนใจปลูกกัญชา กัญชง เข้าไปลงทะเบียน
ผ่านระบบออนไลน์ นับตั้งแต่มีการปลดล็อกให้สามารถกัญชา กัญชง ได้ตั้งแต่วันท่ี 9 มิถุนายนที่ผ่านมา  
บทความกัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ : อ่านระหว่างบรรทัด 
      - กล่าวแสดงความเห็นด้วยกับนโยบายการปลดล็อกกัญชาเสรีที่ รมว.สธ. ท่ีผลักดันการปลดล็อกกัญชากัญชงพ้นจากยา
เสพติดให้โทษจนได้พิจารณาอย่างรวดเร็ว การเสพบริโภคพืชกัญชากัญชงจึงไม่ผิดกฎหมายยาเสพติด ส่วนการนำไปต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายกัญชาครั้งสำคัญ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการส่งเสริมการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการใช้กัญชากัญชงทั้งในด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม และประโยชน์ด้านอื่นๆ  กำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติ
และกำกับดูแลการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคประชาสังคมให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย การปลดล็อกกัญชาเสรจีะเกิดประโยชน์ต่อประเทศและส่วนรวมมากกว่าผลเสียในด้านลบโดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ : จดหมายถึงเดลินิวส์ 
      -  กล่าวแสคงความห่วงใยภายหลังมีการปลดล็อกกัญชาเสรีพ้นจากยาเสพติด  แม้จะออกมาผลักดันเรื่องนี้จนสำเร็จแต่
น่าเป็นห่วงในส่วนของภาคเยาวชนคงหันมาสูบกัญชากันทั้งประเทศเนื่องจากไม่ผิดกฎหมาย แม้จะไม่ออกฤทธิ์มึนเมาเหมือน
สุราและยาเสพติดอื่นๆ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโทษหรือข้อเสียอะไรเลย  หากยังไม่มีมาตรการควบคุมกำกับดูแลอย่างเป็นทางการ
จากภาครัฐ เพราะยังต้องร่างกฎหมายลูกออกมาควบคุมเท่าที่มีการควบคุมในเบื้องต้นทำได้เพียงแค่การนำส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของกัญชาไปสกัด ยังคงต้องแจ้งขออนุญาตผลิตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด อย. หรือในส่วนของกลิ่นควันจากกัญชาการ
สร้างความรำคาญสามารถแจ้งเหตุร้องเรียนได้ที่ส่วนท้องถิ่นเท่านั้น  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ : จับกระแส 
      - กล่าวแสดงความคิดเห็นนโยบายการปลดล็อกกัญชาเสรี ต้องยอมรับว่าสังคมไทยอยู่มากับทัศนคติว่ากัญชาและกัญชง
คือยาเสพติดเป็นพิษร้ายต่อสุขภาพและร่างกาย จึงไม่น่าแปลกใจว่าการปลดล็อกกัญชาครั้งนี้ แม้จะมีผลบังคับใช้แล้วแต่ยัง
เป็นข้อถกเถียงในสังคมนำไปสู่ความกังวลว่าการใช้กัญชาจะเป็นเป็นในทางสันทนาการมากกว่าการรักษาทางการแพทย์ และ
การสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นวัตถุประสงค์ตั้งต้นของการแก้ไขกฎหมายนี้  
      สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ : หมายเหตุประเทศไทย 
      - กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายการปลดล็อกกัญชาเสรี  มองว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเปิดกัญชาเสรี
ทำให้กัญชายาเสพติดกลายเป็นสิ่งถูกกฎหมายด้วยเหตุผลเพื่อการแพทย์ แต่ในความเป็นจริงวันแรกที่กัญชาถูกกฎหมายก็มี
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สินค้ากัญชาสารพัดชนิดออกจำหน่ายทั่วประเทศกันอย่างเปิดเผย แถมมี ใบรับรอง อย. ในความเป็นจริงยังไม่มีกฎหมายห้าม
สูบกัญชาในที่สาธารณะ มีเพียงคำแนะนำว่าถ้าสูบกัญชาในที่สาธารณะแล้วไปรบกวนผู้อื่นถือว่าผิดกฎหมาย  การสูบกัญชาใน
ที่สาธารณะจึงสามารถทำได้ไม่มีกฎหมายห้าม ที่น่าเป็นห่วงก็คือข้าราชการระดับสูงใน สธ. ซึ่ มีหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชน
ต่างเห็นดีเห็นงามสนองนโยบายการเมืองของ รมว.สธ. โดยไม่คำนึงถึงอันตรายของกัญชาท่ีมีต่อสุขภาพและสังคม 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

อภ.ผลิตยารักษาไวรัสตับอักเสบซี 
    สื่อนำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus) 
    - ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผอ.อภ. กล่าวว่า การจัดหายาไวรัสตับอักเสบซีให้แก่ทาง สปสช. และสนง.ประกันสังคม         
มีราคาต่อคอร์สการรักษาอยู่ที่ประมาณกว่า 20 ,000 บาท โดยผู้ป่วยต้องรับประทานยาติดต่อกันต่อคอร์สประมาณ 3 ขวด 
ขวดละ 28 เม็ด โดยทานติดต่อกันจะหายขาดได้ ล่าสุด อภ.สามารถผลิตยาได้เองและได้รับทะเบียนจาก อย. คาดว่าจะพร้อม
ใช้ภายในเดือน ต.ค.นี้  

- 

เตือนระวัง รัมเซย์ ฮันต์ ซินโดรม 
    สื่อนำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, TNN,  ch7, 
amarintv, sanook, newtv, mcot, thailandplus) 
    -นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รัมเซย์ ฮันต์ ซินโดรม (Ramsay Hunt Syndrome) เป็นโรคที่เกิด
จาก Varizella Zoster Virus ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับโรคอีสุกอีใส ผู้ป่วยจะมีอาการปวด บวม แดง ร้อน ในตำแหน่งบริเวณ
ใบหูของข้างที่เกิดอาการ หรืออาจจะมีไข้ต่ำๆ หลังจากนั้นจะพบตุ่มน้ำใส ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของไวรัสชนิดนี้ เกิดขึ้นที่
บริเวณใบหู การอักเสบติดเชื้อจะทำให้เส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 ซึ่งทำหน้าที่ในการเลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้า หูช้ันใน และการรับ
รสบางส่วนเกิดการอักเสบ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการอัมพาตของใบหน้าครึ่งซีก หลับตาไม่สนิท ทำให้มีอาการเคืองตา เป็นต้น 

 

ผลักดันไทยเป็นศูนย์สุขภาพด้านทันตกรรม 
    สื่อนำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์,  ejan, mcot, thebangkokinsight) 
    -พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติด้านทันตกรรม (Dental Hub) โดยกรม สบส. พร้อมเดินหน้า โดยจังหวัดภูเก็ตจะเป็นพื้นท่ีนำร่อง เช่ือมั่นสามารถ
ดงึดูดนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หนุนพลังคนรุ่นใหม่ลดการเจ็บ-ตายบนท้องถนน 
    สื่อนำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 
    -ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวในการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ พลังคนรุ่นใหม่กับการลดการเจ็บตายจากอุบัติเหตุทาง
ถนน ว่า ต้องทำให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมกับทุกปัญหาดังกล่าว ในเมื่อเด็กและเยาวชนกำลังจะเป็นประชากรที่เราสูญเสีย
มากที่สุด ถึงเวลาที่ทุกคนต้องเดินหน้าที่จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ แม้อาจไม่เท่าช่วงโควิด 19 แต่ควรอยู่ในเกณฑ์ที่
ควบคุมได้ โดยหลัก คือ การมีส่วนร่วมในการคิดการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และทราบตัวช้ีวัดว่าจะสร้างพลังความเปลี่ยนแปลง
แค่ไหน รวมถึงรับข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จากผู้แทนของสภาเด็กและเยาวชน ได้แก่ 1.
ส่งเสริมให้มีหลักสูตรหรือพัฒนาชุดการเรียนรู้ในระบบการศึกษา 2.เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมาย กำหนดมาตรฐานยานพาหนะ 
3.กำกับดูแล และส่งเสริมสื่อโฆษณาสร้างสรรค์ 4.ส่งเสริมให้เกิดทางเลือกอื่นในการเดินทาง 5.สถาบันการศึกษา มีกลไกกำกับ
ดูแล ส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัย  

 

สิทธิประโยชน์ฟรี 5 กลุ่มวัย 
    สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน  
    -นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) เป็นบริการที่รัฐบาล
จัดสรรงบประมาณรายปีให้กับ สปสช. เพื่อบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ให้กับปชช.คนไทยทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพ 
(สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ) ซึ่งช่วยลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ลดอัตราการป่วย -เสียชีวิต และ
ประหยัดงบประมาณในการรักษาพยาบาลในระยะยาว โดยจัดหมวดหมู่สิทธิประโยชน์ใหท้ันสมัยและเป็นปัจจุบันมากขึ้น และ
จัดเป็นกลุ่มตามช่วงวัย แบ่งออกเป็น 1.สิทธิประโยชน์ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด 2.กลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-5 ปี 3.กลุ่ม
เด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6-24 ปี 4.กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25-59 ปี และ 5.กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป 

 

แก๊งคอลฯสวมรอยสายด่วน 1330 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
     - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สายด่วน สปสช. 1330 ในช่วงการระบาดของโรคโควิด  19 มีการ
โทร.เข้ามาวันละกว่า 30,000-70,000 สาย แต่ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายลง ทำให้ยอดการโทร.ลดลงมาอยู่ที่วันละประมาณ 
6,000 สาย จึงต้องปรับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บางส่วนให้ช่วยติดตามผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  

- 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

ซึ่งขณะนี้พบปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงประชาชนทางโทรศัพท์ ทำให้งานของ สปสช. มีปัญหาพอสมควร ดังนั้น ขอ
แจ้งให้ประชาชนทราบว่า การโทรศัพท์ของ สปสช. จะแจ้งให้ประชาชนทราบถึงสิทธิในการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีเท่านั้น ไม่
มีการขอเอกสารใด ๆ หรือเรียกเก็บเงิน 
 

 


